

## มาตรการช่วยเหลือ โควิด - 19

“ขอให้ปีใหม่สดใสไม่หม่นหมอง ขอให้ปีใหม่สุขใจสมหมายปอง โควิดรอบสองรีบหมดไปจากเมืองไทย” ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันด้วยโควิดระลอก ๒ เป็นเรื่องที่ไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ถึงอย่างไรก็อย่าลืมป้องกันตัวเอง และอย่าเตือนการลงทะเบียนรายงานตัวเมื่อเช้า - ออกพื้นที่สาธารณะ เพราะเป็นประโยชน์มากเมื่อเกิดการแพร่กระจายของเชื้อในบริเวณพื้นที่นั้น ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของเราทุกคนที่ต้องช่วยกันควบคุมและป้องกัน ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายต่อเนื่องและเรื่อยไป จนกว่าวัคซีนป้องกันจะผลิตเสร็จเรียบร้อยและสามารถใช้ควบคุมโรคได้ จากการติดตามข่าวสารต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า ๑ ปี ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจยังคงมีต่อเนื่อง เหมือนจะดีขึ้นแต่ก็กลับทรุดลง คนไม่กล้าใช้เงินเพราะไม่รู้ว่าจะได้รับผลกระทบยาวนานหรือรุนแรงมากน้อยอย่างไร ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้รับผลกระทบตั้งแต่รายได้ลดลงไปจนถึงขาดรายได้จนต้องเลิกกิจการ

สถาบันการเงินทุกแห่งทั้งธนาคารและสหกรณ์เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่องพร้อมนำเสนอแนวทางมากมาย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้ลูกหนี้สามารถดำเนินธุรกิจหรือดำเนินชีวิตต่อไปได้ สำหรับแนวทางหรือมาตรการที่ สอ.นย.นำเสนอ เพื่อให้การช่วยเหลือสมาชิก ได้แก่

๑. การขอผ่อนผันชำระหนี้ เหมาะกับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบระยะสั้น สมาชิกสามารถขอผ่อนผันได้เฉพาะต้นเงิน ไม่เกินคราวละ ๖ เดือน หรือตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร โดยผู้ค้าประกันต้องให้ความยินยอมในการขอผ่อนผันชำระหนี้ด้วย เพราะการขอผ่อนผันชำระหนี้จะทำให้อายุของสัญญาเพิ่มขึ้นตามจำนวนงวดที่ได้รับการผ่อนผัน

๒. การกู้เงินสามัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019) เหมาะกับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบระยะยาว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิม หรือรายได้ขาดหายไปทำให้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ต้องการเงินไปใช้หมุนเวียนในการดำเนินชีวิตหรือดำเนินธุรกิจ สำหรับเงินกู้ประเภทนี้ สอ.นย. กำหนดวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน ๑๕๐ งวด และสมาชิกต้องมีเงินคงเหลือไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ของเงินได้รายเดือน

๓. การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ เหมาะสำหรับสมาชิกผู้กู้เงินที่ขาดความสามารถในการชำระหนี้ระยะยาว มีการผิดนัดชำระหนี้ หรือมีเงินคงเหลือไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายหลังจากหักชำระหนี้ สอ.นย. เนื่องจากประสบปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรง ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สอ.นย. กำหนด พร้อมทั้งผู้ค้าประกันต้องให้ความยินยอม เพราะการปรับโครงสร้างหนี้เป็นการขยายระยะเวลาในการชำระหนี้เพื่อลดจำนวนเงินงวดในการชำระหนี้ให้น้อยลงตามความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้เงิน

๔. การปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิก ซึ่งมีผลกับสัญญาเงินกู้ของสมาชิกทุกสัญญาทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ยกเว้น เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกัน กรณีไม่รวมหนี้ตนเอง ซึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ต่อปี สำหรับสมาชิกที่ทำสัญญาชำระหนี้เงินกู้แบบเงินงวดคงที่หรือชำระเท่ากันทุกงวด ถ้าต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายการชำระหนี้รายเดือน สามารถทำสัญญาใหม่เพื่อลดจำนวนเงินชำระหนี้รายเดือนลง

สิ่งสำคัญในการเลือกใช้มาตรการที่ สอ.นย. กำหนดขึ้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิก เราต้องรู้ถึงผลกระทบที่ตนเองได้รับก่อนว่ามีจำนวนมากหรือน้อย มีระยะเวลาสั้นหรือยาว เพราะถ้าสมาชิกเลือกใช้มาตรการช่วยเหลือผิดประเภท ก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาให้สมาชิกได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น หากสมาชิกไม่มั่นใจว่าควรแก้ปัญหาการเงินของตนเองอย่างไร สอ.นย.ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางเพื่อช่วยเหลือสมาชิก และนอกจากมาตรการดังกล่าวข้างต้น สอ.นย.กำลังเร่งพิจารณาแนวทางช่วยเหลือสมาชิกเพิ่มเติม เนื่องจากผลกระทบโควิด - 19 นั้น มีแนวโน้มที่จะยาวนานขึ้น เพื่อประโยชน์ของสมาชิกสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้จากช่องทางประชาสัมพันธ์ของ สอ.นย.เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน และเราจะก้าวข้ามวิกฤติโควิด - 19 ไปด้วยกัน



#### กระดานข่าว สอ.นย.

๑. สอ.นย.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญทุกประเภท ร้อยละ ๐.๕๐ ต่อปี ยกเว้นเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกัน (ไม่รวมหนี้) และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.๖๔ เป็นต้นไป (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ ๕.๖๕ ต่อปี เงินกู้สามัญ ร้อยละ ๕.๖๕ ต่อปี และเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ร้อยละ ๔.๔๐ ต่อปี)
๒. สอ.นย.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์สินทวี เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.๖๔ เป็นต้นไป (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ ร้อยละ ๒.๗๕ ต่อปี และเงินฝากออมทรัพย์สินทวี ร้อยละ ๑.๒๕ ต่อปี)
๓. สอ.นย.รับฝากเงินออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ต่อบัญชีต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค.๖๓ เป็นต้นไป
๔. สอ.นย.ปิดรับฝากเงินฝากออมทรัพย์มั่นคง ๑, ๒, และ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค.๖๓ เป็นต้นไป
๕. สอ.นย.ให้บริการกู้เงินไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝาก (รับเงินเร็วกว่า)
๖. สอ.นย.เปิดโครงการเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019) ครั้งที่ ๒ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕.๖๕ ต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๖๓ - ๓๑ มี.ค.๖๔

สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย. เพิ่มเติมได้ที่.....

เว็บไซต์ : <http://www.thaimarinecoop.com>

Line ID : @chh4689l หรือ



เฟสบุ๊ก : <https://www.facebook.com/marinecoop/>

อีเมล : [thaimarinecoop@gmail.com](mailto:thaimarinecoop@gmail.com)

โทรศัพท์ : ๐ - ๓๘๓๐ - ๘๓๐๙ ภายใน ทร. ๖๑๐๔๗ - ๘ โทรสาร กตหมายเลขภายใน ๒๑ หรือ ๒๒  
มีถือ : สิ้นเชื่อ ๐๖ - ๒๘๕๑ - ๒๗๐๔ ทะเบียนหุ้น ๐๖ - ๒๘๕๑ - ๒๗๐๕ ธุรการ ๐๘ - ๖๓๖๗ - ๑๑๙๑  
การเงิน ๐๖ - ๑๖๑๗ - ๖๙๘๗ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐๖ - ๓๓๓๙ - ๑๑๐๐  
ที่อยู่สำนักงาน : ค่ายกรมหลวงชุมพร ๒๕๐๙ ม.๑ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๒๐๑๘๐